

การให้บริการระดับบ้านและชุมชน (HCBS) ของเมดิแคด
(Medicaid) แห่งรัฐเนบราสกา

การละเว้นสิทธิของผู้สูงวัยและผู้ทุพพลภาพ

คำแนะนำบริการแบบ บย่อ

คำแนะนำสั้น ๆ เป็นการแนะนำบริการและอาจใช้เพื่อตัดสินใจว่าจะพิจารณาใช้บริการใด
ผู้ประสานงานบริการของคุณจะอธิบายบริการแบบลงรายละเอียดมากขึ้นและอธิบายทางเลือกข
องผู้ให้บริการ

บริการที่ใช้ได้นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
การใช้บริการหลายอย่างร่วมกันอาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎของโครงการ

ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2567

NEBRASKA

Good Life. Great Mission.

DEPT. OF HEALTH AND HUMAN SERVICES



การบริการที่มี

ผู้เข้าร่วมโครงการของการละเว้นสิทธิ์จะได้รับบริการในชุมชนและเป็นไปตามเกณฑ์ของระดับการดูแลในระดับเดียวกับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในสถานพยาบาล (NF) บริการที่มีจะให้บริการตามอายุของคุณ

การบริการที่มี	เด็ก (ต่ำกว่า 18 ปี)	ผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
การดูแลสุขภาพผู้ใหญ่รายวัน	-	✓
การใช้ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือ	-	✓
เทคโนโลยีที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก	✓	✓
งานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ	-	✓
ผู้ดูแลเป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมทาง	-	✓
การดูแลเพิ่มเติมพิเศษสำหรับเด็กที่ทุพพลภาพ	✓	-
กลับบ้านอีกครั้ง (HOME AGAIN)	-	✓
การปรับปรุงบ้านและการดัดแปลงยานพาหนะ	✓	✓
มื้ออาหารที่ได้รับการส่งมอบถึงบ้าน	-	✓
การเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง	-	✓
การขนส่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์	-	✓
การดูแลส่วนบุคคล	-	✓
ระบบช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินส่วนบุคคล (PERS)	-	✓
การหยุดพักชั่วคราว	✓	✓

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและเพื่อว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับบริการใดบ้าง โปรดติดต่อผู้ประสานงานบริการของคุณ

จะต้องทำการระบุบริการในแผนงานที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางของคุณก่อนที่ผู้ให้บริการจะได้รับอนุญาตให้ให้บริการแก่คุณได้

การดูแลสุขภาพผู้ใหญ่รายวัน

การดูแลสุขภาพผู้ใหญ่รายวันประกอบด้วยกิจกรรมทางสังคม การกำกับดูแล การบริการที่เกี่ยวกับการสนับสนุน มื้ออาหาร และบริการด้านสุขภาพที่จัดทำในสถานที่ที่มีใบอนุญาต

คุณอาจจำเป็นต้องใช้บริการนี้เมื่อคุณมีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ หรือทางสติปัญญา

คุณอาจมีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์เมื่อคุณอายุ 18 ปีขึ้นไป (19 ปีในบางสถานการณ์)

และต้องการกิจกรรมเชิงโครงสร้าง การช่วยเหลือและการกำกับดูแล

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตามความต้องการและโภชนาการที่เฉพาะเจาะจงของคุณตามที่ได้รับอนุญาต

การใช้ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือ

การใช้ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือมีที่พัก อาหาร และบริการอื่น ๆ เช่น ความช่วยเหลือในการดูแลส่วนบุคคล กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมประจำวันที่ต้องใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาสุขภาพไว้บริการ

สถานรับดูแลแบบการใช้ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือที่ได้รับอนุญาตจากสาธารณสุขและอยู่ภายใต้การควบคุมโดยเมดิแคดและการดูแลระยะยาว (MLTC)

คุณชำระค่าห้องและค่าอาหาร และโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ หากตรงกับเงื่อนไข

เทคโนโลยีที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก

เทคโนโลยีด้านความช่วยเหลือรวมถึงการซื้อหรือเช่าสินค้า อุปกรณ์ หรือระบบของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มหรือคงความสามารถของคุณในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

ได้แก่การออกแบบ การติดตั้ง การปรับเปลี่ยน และการดูแลรักษาอุปกรณ์ รวมถึงการฝึกอบรมหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ และการประเมินเพื่อระบุประเภทของเทคโนโลยีช่วยเหลือที่คุณต้องการ

งานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ

บริการบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ช่วยให้คุณมีความสุขที่ดีและมีความปลอดภัยในบ้านของคุณเอง งานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ จะมีน้อยกว่าบริการอยู่เป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมทาง

อาจรวมถึงการทำงานบ้าน เช่น การทำความสะอาดภายในบ้านและการดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเฟอร์นิเจอร์ การซ่อมแซมหน้าต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ม่าน ชั้นบันไดหรือทางลาด เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ในครัวเรือน และการจัดสวน การจัดสวนรวมถึงการกำจัดหิมะและน้ำแข็ง การตัดหญ้า และกวาดสวน การเก็บกวาดขยะ (ไปยังจุดทิ้งขยะ) การจัดการสัตว์รบกวน และการระบายท่อน้ำทิ้ง

ผู้อยู่เป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมทาง

ผู้อยู่เป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมทางเป็นบริการสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ประกอบด้วยการดูแลและการช่วยเหลือในการเข้าสังคมที่จัดให้มีในบ้านและอาจรวมถึงในสถานที่ในชุมชนของคุณด้วย บริการนี้อาจรวมถึงงานดูแลบ้านแบบเล็กน้อย การชำระค่าต่าง ๆ บริการไปซื้อของ การจับจ่ายสิ่งจำเป็น การเตรียมอาหาร และบริการซักรีดผ้า

การดูแลเพิ่มเติมพิเศษสำหรับเด็กที่ทุพพลภาพ

การดูแลเพิ่มเติมพิเศษสำหรับเด็กที่ทุพพลภาพเป็นบริการที่ให้การดูแลเฉพาะทางสำหรับเด็กหรือเยาวชนที่ทุพพลภาพที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

มีการดูแลเด็กเพื่อให้ผู้ดูแลเด็กปกติสามารถทำงานหรือเข้ารับการศึกษาเพื่อช่วยให้คุณครอบคลุมรายได้ (เช่น ได้รับวุฒิการศึกษา)

โดยมีการจัดให้ที่บ้านของเด็กหรือในสถานที่ที่ DHHS อนุมัติ และต้องจัดให้มีบริการนี้มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ และเฉลี่ยไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน

กลับบ้านอีกครั้ง (HOME AGAIN)

กลับบ้านอีกครั้ง

เป็นบริการที่สนับสนุนให้ผู้พักอาศัยในสถานพยาบาลย้ายไปยังที่พักอาศัยที่มีการใช้ชีวิตด้วยตนเองได้มากขึ้น คุณอาจมีสิทธิ์ในบริการนี้หากมีอายุมากกว่า 18

ปีและปัจจุบันเป็นผู้ที่พักอาศัยในสถานพยาบาลที่ได้รับค่าบริการจากเมดิแคดเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน

รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมที่ไม่ซ้ำกับการย้ายไปยังที่พักอาศัยส่วนตัวที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตของ และบริการที่ครอบคลุม ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็น เงินมัดจำในการเช่าซื้อ ค่าธรรมเนียมการติดตั้งหรือเงินมัดจำค่าสาธารณูปโภค และการปรับเปลี่ยนเพื่อการเข้าถึง

การปรับปรุงบ้านและการดัดแปลงยานพาหนะ

การปรับปรุงบ้านและการดัดแปลงยานพาหนะ คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ทำกับที่พักอาศัยส่วนบุคคล รถยนต์ หรือรถตู้ เพื่อรองรับความต้องการพิเศษของคุณหรือเพื่อปรับปรุงการทำงานของรถคุณ

อาหารที่ได้รับการส่งมอบถึงบ้าน

อาหารที่ได้รับการส่งมอบถึงบ้าน เป็นการส่งมอบอาหารถึงบ้านของคุณ โดยใช้ภาชนะและอุปกรณ์ที่ถูกสุขอนามัย มีการรักษาอุณหภูมิอาหารให้เหมาะสม

และมีสารอาหารหนึ่งในสามของความต้องการด้าน โภชนาการขั้นต่ำในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่

โดยใช้ส่วนผสมอาหารที่หลากหลายในแต่ละวัน

คุณอาจมีสิทธิ์รับมืออาหารจัดส่งถึงบ้านหากคุณไม่สามารถประกอบมืออาหารด้วยตนเอง

การเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง

การเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง เป็นการสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติในกิจวัตรประจำวัน (ADL)

กิจวัตรประจำวันที่ใช้เครื่องมือ (IADL) และการจัดการบ้านเพื่อเพิ่มการใช้ชีวิตด้วยตนเอง

ให้บริการในบ้านและชุมชนของคุณ

อาจรวมถึงการสอนงานต่าง ๆ เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว การกินอาหาร การขับถ่าย การเคลื่อนที่ การดูแลบ้าน การทำความสะอาด การขนส่ง การจัดการเกี่ยวกับเงิน และการซื้อสิ่งของ

การขนส่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์

การขนส่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์มอบคุณขนส่งไปและกลับจากทรัพย์สินชุมชน

เพื่อช่วยให้คุณอาศัยในบ้านของคุณได้ต่อ

การดูแลส่วนบุคคล

การดูแลส่วนบุคคล ประกอบด้วยความช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL)

และงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และอาจรวมถึงการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้เครื่องมือ (IADL)

ให้บริการในบ้านและชุมชนของคุณ

บริการนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานต่าง ๆ ที่คุณปกติแล้วจะทำด้วยตนเองได้หากคุณไม่ทุพพลภาพ

ระบบช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินส่วนบุคคล (PERS)

PERS เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้คุณติดต่อบางคนในกรณีฉุกเฉิน

ระบบดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ และเมื่อคุณกดปุ่ม ระบบจะแจ้งไปที่ผู้ที่คุณกำหนดไว้หรือคอลเซนเตอร์

การหยุดพักชั่วคราว

การหยุดพักชั่วคราวเป็นบริการระยะสั้นที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อคุณไม่สามารถดูแลตัวเองได้

การหยุดพักชั่วคราวเป็นการเปลี่ยนเวรชั่วคราวให้กับผู้ดูแลปกติที่อยู่กับคุณ

ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในด้านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ และการกำกับดูแล